

บรรณาธิการแถลง

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านวารสารพยาบาลทหารบก วารสารพยาบาลพยาบาลทหารบก ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 ออนไลน์ ISSN 1513-5217 (Print) และ ISSN 2651-2181 (Online) ท่านสามารถปรี้นได้ทุกหน้า บทความวิชาการและบทความวิจัย ที่มีเนื้อหาเข้มข้นและหลากหลายและได้รับการพิจารณาถ้อยแถลงของบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลทหารบก จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ (doble blinded) วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารระดับชาติ ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่ม 1 สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นวารสาร ASEAN CITATION INDEX (ACI)

บทความวิชาการ ได้แก่ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านกับการเป็นพ่อแม่วัยรุ่น การนิเทศการพยาบาลในคลินิก แนวโน้มด้วยหลักความปลอดภัย 2P : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพระสงฆ์อาพาธภายใต้ หลักพระธรรมวินัย การป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมเด็กวัยเรียนตอนปลาย : การจัดการตนเอง การนิเทศทางคลินิกแบบทางไกล ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลทหารบกโดยจัดการเรียนรู้แบบใช้สถานการณ์เสมือนจริง เป็นฐาน การพัฒนาความผาสุกทางจิตวิญญาณในเด็กวัยรุ่นโรคมะเร็ง: การพยาบาลแบบองค์รวม

บทความวิจัย ได้แก่ ประสิทธิภาพโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของนักเรียนหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะลุกลาม ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการดูแลกลุ่มเสี่ยงก่อน ความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การสร้างมาตรการร่วมเพื่อพัฒนาสู่ตำบลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดของตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผลของการดูแลแบบแกงการุณในทารกเกิดก่อนกำหนด ต่อปริมาณนมมารดา การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 การรับรู้ของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกที่มีต่อการดูแลผู้สูงอายุก่อนการศึกษาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ผลของโปรแกรม ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น การประเมินสมรรถนะด้านการใช้อย่าง สมเหตุผลของบัณฑิตพยาบาล ประสิทธิภาพของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวโดยพยาบาลในโรงเรียน ระดับประถมวัยพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเชียงราย: การศึกษานำร่อง อนาคตภาพฝ่ายการพยาบาลของศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเอกชน พุทธศักราช 2565-2569 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการกับความเครียดต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ การฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยสูงอายุในระยะ 1 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัดช่องท้องโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โปรแกรมการจัดการ รายกรณีต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 การพัฒนาโปรแกรมการเล่นพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างการควบคุมยั้งใน นักเรียนประถมศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความเครียดของพลทหารกองประจำการใหม่หน่วยทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ประสิทธิภาพการเป็นพยาบาลผู้ประกอบการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะ เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน S SMILE Model ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อ พัฒนาทักษะ 5 ด้านของนิสิตพยาบาล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การศึกษาความรุนแรง การรับรู้ความรุนแรง ของโรคต่อระยะเวลาถึงโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจพยาบาลรุ่นอายุชุด การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาล ระนอง ประสิทธิภาพการจัดการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานระดับสากลของผู้บริหารทางการพยาบาล ผลของโปรแกรม การดูแลระยะท้ายต่อผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองและการรับรู้ระยะท้ายของชีวิตที่สงบในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย การเสริมสร้างการ ปรับตัวของครอบครัวผู้ต้องขังด้วยการปรึกษารอบครัวเชิงบูรณาการโดยมีทฤษฎีโครงสร้างเป็นฐาน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา การรายวิชาการศึกษาทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท : โครงการส่งเสริมสุขภาพ การศึกษาแบบผสมไขว้กลุ่มของ การดมน้ำมันผักแขยงต่อระบบประสาทอัตโนมัติและเวลาปฏิกิริยาในอาสาสมัครสุขภาพดี การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลในยุค ศตวรรษที่ 21: มุมมองของนักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี การประเมินเพื่อติดตามและพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ที่พัฒนาโดยใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน การศึกษาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมของพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลัน หลังผ่าตัดหัวใจ ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนพยาบาล กองทัพบก การพัฒนารูปแบบการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษากระบวนการนิเทศการพยาบาล แบบบูรณาการในคลินิก ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลภาคเอกชน การรับรู้การได้รับการดูแลอย่างเอื้ออาทรของผู้ป่วย ไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม สำหรับผู้ป่วยบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ที่เข้ารับการฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาลผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตลอดการตั้งครรภ์และน้ำหนักแรกเกิด ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างการปรับตัวต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล ภาวะผู้นำและความยืดหยุ่นผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ

กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลทหารบก ขอขอบคุณท่านผู้อ่าน ผู้เขียนบทความ และท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่พิจารณา ถ้อยแถลงของบทความในแต่ละสาขาซึ่งมาจากหลากหลายสถาบันที่กรุณาช่วยให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ทำให้มีผลงานที่มีคุณภาพ และช่วยกัน พัฒนาวารสารไทยให้มีมาตรฐาน และวารสารพยาบาลทหารบกเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาล การศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาวารสารไทยให้ยั่งยืน มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป

พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยภักดี
บรรณาธิการวารสารพยาบาลทหารบก